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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.) 

ครั้งที่ 3/2562 
วันอังคาร ที่ 6  สิงหาคม  2562  เวลา 10.00 น. 

ณ  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ 
 

ผู้มาประชุม 
1. รศ.ดร.ประพันธ์  ธรรมไชย  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

    ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ดร.ศักราช ฟ้าขาว  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

   กรรมการ 
3. ผศ.ดร.สายสมร สร้อยอินต๊ะ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

   กรรมการ 
4. นางอรวรรณ ชยางกูร  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

   กรรมการ    
5. ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 

   กรรมการ 
6. นายวิชัย   จั่วแจ่มใส  ผู้ทรงคุณวุฒิ 

   กรรมการ 
7. อ.นิมิต วุฒิอินทร์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 

   กรรมการ 
8. อ.ว่าที่เรือตรี อภิสิทธิ์   ชัยมัง  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 

   กรรมการ 
9. ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์  รองอธิการบดี 

   กรรมการ 
10. อ.ดร.ปภากร  สุทธิภาศิลป์  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

   กรรมการ 

11. ผศ.ดร.มาโนชย์  นวลสระ  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   กรรมการ 

12. ผศ.ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม  ผู้อ านวยการส านักหอสมุด 
   กรรมการ 

13. อ.ดร.ถนัด บุญชัย  รองอธิการบดี 

คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน  
รับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว  

ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 วันที่ 26 กันยายน 2562 
2562 
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   กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ไม่มาประชุม 

ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช  ติดราชการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางประไพ ปรีชา  รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 

   ผู้ช่วยเลขานุการ 

2. นางสุนี พนันตา  ผู้อ านวยการกองคลัง 

   ผู้ช่วยเลขานุการ 

3. นางสาววิลาวัลย์ หน่อค าศักดิ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

   ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม   

4. นางสาวณัฐชา  นวลค ามา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม 

เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 
ประธานกรรมการกล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

1.1 เรื่องแจ้งของประธานที่ประชุม 
- ไม่มี - 

1.2  เรื่องแจ้งจากเลขานุการ ก.ง.ส. 
- ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม     

2.1 รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2562 วันที่  5 มีนาคม 2562   
เลขานุการ ก.ง.ส. น าเสนอที่ประชุมว่ากองนโยบายและแผนได้จัดท ารายงานการประชุม ก.ง.ส. 

ครั้งที่ 1/2562 วันที่  5 มีนาคม 2562  เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม น าเสนอ 
ที่ประชุม ก.ง.ส. เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม  

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
หน้า 12  ให้แก้ไขข้อความบรรทัดที่ 11 ดังนี้ 
จากเดิม   รายงานงบการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 โครงการร้าน CMRU SHOP 
แก้ไขเป็น  รายงานงบการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 โครงการร้าน CMRU SHOP  

มติที่ประชุม 
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รับรองรายงานการประชุม ก.ง.ส. ครั้งที ่1/2562 วันที่  5 มีนาคม 2562 ตามที่แก้ไข 

 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่อง 

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 ขออนุมัติเงินคงคลัง : โครงการช าระเงินค่าแห่งการงานพร้อมดอกเบี้ย ตามค าชี้ขาดของ
คณะอนุญาโตตุลาการ กรณี การก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมครุศาสตร์ และกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา 
ครุศาสตร์  

ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รองอธิการบดี น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ได้จัดจ้าง บริษัท เจมิไนยแอนด์แอสโซซิเอท จ ากัด ด าเนินการก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมครุศาสตร์ 
และกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษาครุศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ซึ่งระหว่างการด าเนินการก่อสร้างได้มีข้อพิพาท
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับผู้รับจ้าง จนน าไปสู่กระบวนการพิจารณาข้อพิพาทในชั้นอนุญาโตตุลาการ ซึ่งขณะนี้
คณะอนุญาโตตุลาการได้มีค าวินิจฉัยชี้ขาดให้มหาวิทยาลัยช าระค่าแห่งการงานพร้อมดอกเบี้ยให้ผู้รับจ้าง คือ 
บริษัท เจมิไนย แอนด์แอสโซซิเอท จ ากัด ดังนี้ 
 1. โครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมครุศาสตร์ ต้องจ่ายค่าแห่งการงานพร้อมดอกเบี้ย  
จ านวน 21,938,521.76 บาท   

2. โครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษาครุศาสตร์ ต้องจ่ายค่าแห่งการงานพร้อมดอกเบี้ย  
จ านวน 25,252,455.43 บาท   
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จ านวน 47,190,977.19 บาท 

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงิน
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 57 (4)  มหาวิทยาลัยจึงน าเสนอโครงการฯ เพ่ือขออนุมัติ 
เงินคงคลัง จ านวน 47,190,977.19 บาท เพ่ือน าไปช าระเงินค่าแห่งการงานพร้อมดอกเบี้ยในโครงการดังกล่าว 
รายละเอียดโครงการฯ ตามเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งโครงการฯ นี้ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(ก.บ.) ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว จึงน าเสนอ ก.ง.ส. เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ผศ.ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มีข้อเสนอแนะและข้อซักถาม ดังนี้ 

1.1 โครงการนี้เป็นโครงการเดียวกับโครงการทีเ่คยจ่าย 65 ล้านบาทใช่หรือไม ่
1.2 ควรเพ่ิมเติมรายละเอียดในส่วนหลักการและเหตุผลให้ชัดเจนมากกว่านี้ 
1.3 ตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ก.ง.ส. ไม่สามารถอนุมัติประมาณได้ ควรเป็นการ  

เห็นชอบโครงการ และการเห็นชอบในครั้งนี้เห็นชอบตามข้อบังคับใด ของ ก.ง.ส 
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1.4 กรณีท่ีมีการด าเนินการตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ ก.ง.ส เรียบร้อยแล้ว จะสามารถ
ตรวจสอบได้อย่างไรว่ามีการแก้ไขตามข้อเสนอแนะดังกล่าว 

1.5 กรณีที่มหาวิทยาลัยได้มีการอนุมัติงบประมาณในส่วนนี้ไป ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบกับการ 
ทีต่้องเสียงบประมาณเงินรายได้ไปมากขนาดนี้ เหตุผลที่ผิดพลาดในเชิงบริหารไม่มีเลยใช่หรือไม่ ความผิดพลาดนี้ 
ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ 

2. ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ มีข้อเสนอแนะและข้อซักถาม ดังนี้ 
2.1 ควรน าข้ออภิปรายของ ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รองอธิการบดี ระบุไปในหลักการและ

เหตุผลของโครงการ และเขียนรายละเอียดงบประมาณท่ีต้องช าระโดยแยกรายละเอียดเงินต้นที่ต้องช าระ และ
อัตราดอกเบี้ยที่ต้องช าระ ตามระยะเวลาให้ชัดเจน 

2.2 ควรคิดต้นทุนต่อหน่วยเปรียบเทียบกรณีที่มีการจ้างผู้ว่าจ้างใหม่กับการที่มหาวิทยาลัย 
เสียค่าแห่งการงานว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร มหาวิทยาลัยได้รับผลประโยชน์หรือขาดทุนอย่างไร เพ่ือ
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ จะช่วยท าให้เห็นข้อมูลในภาพรวมได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

3. นายวิชัย จั่วแจ่มใส  ผู้ทรงคุณวุฒิ มีข้อเสนอแนะและข้อซักถามดังนี้ 
 3.1 กรณีนี้เป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับโครงการนี้ ส่วนการอนุมัติงบประมาณ

ควรเป็นสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้อนุมัต ิ
 3.2 มีการเจรจาต่อรองกับทางบริษัทเพ่ือหยุดอัตราดอกเบี้ยไว้เพ่ือให้มหาวิทยาลัย 

ด าเนินการตามข้ันตอนของระเบียบมหาวิทยาลัยหรือไม่ 
 3.3 มีการขึ้นบัญชีผู้ทิ้งงานกับบริษัทนี้หรือไม่ 
 3.4 มหาวิทยาลัยยังมีโครงการอ่ืนอีกหรือไม่ที่มีบริษัทนี้เป็นผู้รับจ้าง 
 3.5 กรณีท่ีมีการเจรจาขอยุติอัตราดอกเบี้ยถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เหตุใดจึงต้องค านวณค่า

ดอกเบี้ยไปจนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ท าไมไม่ค านวณค่าดอกเบี้ยถึงเพียงวันที่ 9 สิงหาคม 2562 
 3.6 ควรระบุหมายเหตุด้วยว่าโครงการนี้เริ่มต้นเมื่อใด  เริ่มคิดดอกเบี้ย ณ วันใด สิ้นสุดวันใด 

ด าเนินการอย่างไร รวมทั้งหมดเป็นเงินเท่าใด เงินต้นเท่าใด ดอกเบี้ยเท่าใด รวมเป็นเงินทั้งสิ้นเท่าใด 
 3.7 ควรน าเสนอผลของการสอบข้อเท็จจริงว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน

กรณี และควรน าเสนอผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการ ก.ง.ส. ทราบด้วย 
 3.8 ประเด็นที่มหาวิทยาลัยจะต่อสู้คดี มหาวิทยาลัยจะสามารถชนะคดีหรือไม่ กรณีที่สู้คดี

ถึงแม้ว่ามหาวิทยาลัยสู้คดีชนะ มหาวิทยาลัยก็ต้องช าระค่าแห่งการงานนี้อยู่ดี 
 3.9 จากข้อเสนอแนะของกรรมการที่กล่าวมานั้น ให้ผู้ที่น าเสนอโครงการด าเนินการตามข้อเสนอ

เพ่ือเตรียมข้อมูลเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และให้น ากลับมาแจ้ง คณะกรรมการ ก.ง.ส เพ่ือทราบอีกครั้ง  
 3.10 ข้อมูลทุกอย่างที่น าเสนอต่อ ก.ง.ส. ในครั้งนี้ ก.ง.ส. ได้พิจารณาตามข้อมูลที่น าเสนอนี้ 

ดังนั้น จึงเป็นความรับผิดชอบของผู้น าเสนอโครงการฯ ทั้งสิ้น  

4.  อ.นิมิต  วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า มีข้อซักถามดังนี้   
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 4.1 โครงการที่เสนอของบประมาณ ขาดรายละเอียดของคดี ขาดรายละเอียดของโครงการ  
จึงมีข้อเสนอให้เตรียมข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นค าวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการ ความเห็นฝ่ายกฎหมาย จะต้องมี
รายละเอียดพอสมควร จึงมีความเห็นว่าจะต้องขอรายละเอียดเพ่ิมเพ่ือประกอบการพิจารณา 

 4.2 กรณีนี้ภายหลังค าชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ มหาวิทยาลัยสามารถยื่นฟ้องต่อ 
ศาลแพ่งได้หรือไม ่เรื่องนี้ข้ึนอยู่กับมหาวิทยาลัยว่าจะยอมรับหรือไม่ยอมรับ หรือมขี้อโต้แย้งกับศาลปกครอง 

 4.3 โครงการที่น าเสนอนี้ควรแยกเขียนเป็น 2 โครงการเพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น 
4.4 เห็นว่าโครงการนี้ขาดรายละเอียด และควรให้ศาลเป็นผู้ชี้ขาด ส าหรับเรื่องค่าปรับไม่ต้อง

เป็นห่วงเพราะกรณีของรัฐไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะมีการบังคับคดี 
4.5 การวินิจฉัยต้องมีข้อเท็จจริง ต้องมีเอกสารมากกว่านี้ เพ่ือให้เกิดความรอบครอบในการ 

พิจารณา 

5.  ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รองอธิการบดี ตอบข้อซักถามของคณะกรรมการ ดังนี้ 
 5.1 โครงการเริ่มก่อสร้างและมีสัญญา ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2559 มีการค านวณอัตรา

ค่าปรับถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยได้เจรจากับบริษัทฯ แล้วเพ่ือขอยุติดอกเบี้ยแต่ทางบริษัทฯ 
ไม่ยินยอม 

 5.2 กรณีเรื่องของการขึ้นบัญชีผู้ทิ้งงานของบริษัทนี้ ที่ผ่านมากรณีโครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์เพ่ือฝึกปฏิบัติการวิชาชีพด้านการโรงแรม ภาษา และการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยไม่สามารถแจ้ง
รายชื่อเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบราชการได้ เพราะคดีนี้บริษัทฯ เป็นฝ่ายชนะคดี แต่ผลจากค าชี้ขาดของคณะ
อนุญาโตตุลาการ ส าหรับโครงการก่อสร้าง 2 โครงการนี้ มหาวิทยาลัยสามารถด าเนินการเพ่ือขึ้นบัญชีเป็นผู้ทิ้ง
งานได้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยเป็นผู้ชนะคดี 

 5.3 กรณีที่ อ.นิมิต วุฒิอินทร์ สอบถามถ้าหากต้องการให้มหาวิทยาลัยฟ้องร้องต่อศาลต่อไป
นั้น มหาวิทยาลัยได้พิจารณาด้วยเหตุผลอย่างรอบคอบแล้วพบว่าไม่มีโอกาสที่จะชนะคดี ถ้าหากปล่อยเวลาให้
ยืดเยื้อต่อไปจะท าให้มหาวิทยาลัยเสียค่าดอกเบี้ยมากกว่าเดิม 

 5.4 กรณีที่ ผศ.ดร.ศักราช ฟ้าขาว สอบถามเรื่องผู้รับผิดชอบกรณีเกิดเหตุนี้ มหาวิทยาลัยมี
หน้าที่ต้องด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดอยู่แล้ว 

 5.6 ถ้าหาก ก.ง.ส. เห็นชอบโครงการฯ ที่น าเสนอ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยจะ
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไปในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 และตามกระบวนการหากสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
งบประมาณโครงการนี้ จึงจะมีการเบิกจ่ายงบประมาณจ านวนดังกล่าวให้กับบริษัทฯ ที่มหาวิทยาลัยก าหนด
ระยะเวลา จากวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เนื่องจากจ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาตาม
ขั้นตอนกระบวนการของธุรการ 

 5.7 กรณเีงนิค้ าประกันสัญญากับทางบริษัท มหาวิทยาลัยได้มีการหักเงินค้ าประกันสัญญาของ
บริษัทไว้แล้ว 

 5.8 กรณีที่มีค าชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ออกมาเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยได้ 
ตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาว่ามีแนวทางในการปฏิบัติอย่างไร ควรมีการต่อสู้คดีต่อ ไปหรือไม่ ซึ่ง
มหาวิทยาลัยมีการพิจารณาถึงข้อดีและข้อเสียแล้ว ถ้าหากมีการสู้คดีจะท าให้มหาวิทยาลัยต้องเสียดอกเบี้ย
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ให้กับทางบริษัทฯ เพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งงบประมาณที่มหาวิทยาลัยต้องช าระนี้เป็นค่าแห่งการงานที่บริษัทได้
ด าเนินการก่อสร้างให้กับมหาวิทยาลัยตามงวดงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ดังนั้น  มหาวิทยาลัยจึงต้องช าระ
งบประมาณในส่วนนี้อยู่แล้ว 

6. อ.ดร ถนัด บุญชัย กรรมการและเลขานุการ มีความเห็นและให้ข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้ 
6.1 ผู้จัดท าโครงการฯ ควรสรุปและด าเนินการตามข้อเสนอแนะของ ก.ง.ส เพ่ือจัดเตรียม

ข้อมูลที่จะน าเสนอสภามหาวิทยาลัย และเมื่อด าเนินการเรียบร้อยแล้วให้น าผลการด าเนินการดังกล่าว เสนอ 
ก.ง.ส เพ่ือทราบอีกครั้ง 

6.2 การด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิด กับ การน าเสนอโครงการฯ 
เพ่ือขออนุมัติใช้เงินคงคลังไปช าระค่าแห่งการงาน เป็นคนละเรื่องกัน ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับอ านาจและ
หน้าที่ของ ก.ง.ส. ซึ่งโดยปกติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการแล้วรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงว่าด้วย
ความรับผิดทางละเมิดจะเป็นเอกสารลับเช่นเดียวกับรายงานการสอบสวนทางวินัย ถ้าหากจะให้น าเสนอ 
ที่ประชุม ก.ง.ส. จะต้องเป็นการประชุมลับ 

6.3 มหาวิทยาลัยมีสัญญากับบริษัท เจมิไนยแอนด์แอสโซซิเอท จ ากัด จ านวน 3 สัญญา  
โดยจากบทเรียนที่ผ่านมา กรณีการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพ่ือฝึกปฏิบัติการวิชาชีพด้านการโรงแรม 
ภาษาและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการต่อสู้คดีจนถึงที่สุด และค าตัดสินศาลปกครองชั้นต้นและ
ศาลปกครองสูงสุดได้ยืนยันตามค าชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการให้มหาวิทยาลัยช าระเงินค่าแห่งการงาน
ให้กับบริษัท เป็นเงิน  40,664,162.98 บาท แต่ด้วยระยะเวลาที่ด าเนินการต่อสู้คดีต้องใช้ระยะเวลาท าให้
มหาวิทยาลัยต้องเสียดอกเบี้ยระหว่างที่มีการด าเนินการยื่นฟ้องต่อศาล เป็นเงิน  25,208,995.80 บาท รวม
เป็นเงินที่มหาวิทยาลัยต้องจ่ายให้กับบริษัทเจมิไนยฯ เป็นเงินทั้งสิ้น 65,873,158.78 บาท ส าหรับกรณีการ
ก่อสร้าง 2 โครงการนี้ มหาวิทยาลัยไม่ได้ต่อสู้คดีตามล าพังแต่ได้มอบอ านาจให้ส านักงานอัยการสูงสุด 
จัดพนักงานอัยการด าเนินคดีแทนมหาวิทยาลัย ซึ่งอัยการของรัฐนั้นถือว่าเป็นอัยการแผ่นดิน ได้ช่วยด าเนินการ
คดีมาอย่างต่อเนื่อง และคณะอนุญาโตตุลาการมีค าชี้ขาดมาแล้ว มหาวิทยาลัยเป็นส่วนราชการเมื่อให้อัยการ
เป็นผู้ด าเนินการคดี เมื่ออัยการได้ด าเนินการตามกระบวนการกฎหมายเรียบร้อยแล้วจึงน่าจะเป็นที่เชื่อถือและ
ไว้วางใจได้ ประการส าคัญก็คือส านักงานอัยการสูงสุดได้ให้ความเห็นกับมหาวิทยาลัยแล้วว่าค าชี้ขาดของคณะ
อนุญาโตตุลาการ ทั้ง 2 สัญญานี้ชอบด้วยเหตุผลทุกประการ ไม่มีเหตุผลใดที่มหาวิทยาลัยจะฟ้องร้องต่อศาล
เพ่ือต่อสู้อีก จากกรณีดังกล่าวเมื่อมหาวิทยาลัยมีบทเรียนในเรื่องนี้มาแล้ว จึงชอบแล้วที่จะไม่ยื่นขอเพิกถอน 
ค าชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครอง ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงต้องรีบด าเนินการจ่ายเงิน 
ค่าแห่งการงานนีใ้นทันทเีพ่ือให้เสียค่าดอกเบี้ยน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้  

6.4 จากรายละเอียดโครงการฯ ที่น าเสนอ และการอภิปรายชี้แจง รวมทั้งการตอบข้อซักถาม
ในประเด็นต่าง ๆ ของผู้เสนอโครงการฯ เห็นว่าข้อมูลต่าง ๆ ที่น าเสนอและชี้แจงนี้ มีความชัดเจนเพียงพอที่จะ
พิจารณาได้แล้วว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบโครงการฯ ที่น าเสนอนี้ จึงไม่เห็นด้วยที่มีกรรมการบางคนเสนอ
ขอรายละเอียดเพ่ิมเติม เพราะถ้าหากเลื่อนการพิจารณาออกไปยิ่งจะเกิดผลเสียหายกับมหาวิทยาลัย 



 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. คร้ังที่ 3/2562  วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562 

7. นางอรวรรณ  ชยางกูร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะว่าเรื่องนี้ควร
ยุติโดยเร็ว เนื่องจากจะมีค่าปรับมากขึ้นตามระยะเวลา และควรมีเอกสารหลักฐานให้ชัดเจนที่จะน าเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 

จากนั้น ที่ประชุมได้ด าเนินการลงมติโดยเปิดเผย ด้วยการยกมือขึ้นพ้นศีรษะซึ่งมีคณะกรรมการ ก.ง.ส.  
มาประชุมทั้งสิ้นจ านวน 13 คน เพ่ือให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบโครงการช าระเงินค่าแห่งการงานพร้อม
ดอกเบี้ย ตามค าชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ กรณี การก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมครุศาสตร์ และกลุ่มอาคาร
หอพักนักศึกษาครุศาสตร์  ผลการลงมติเป็นดังนี ้

เห็นชอบ   10 เสียง 
งดออกเสียง  3 เสียง คือ  ผศ.ดร.ศักราช ฟ้าขาว และ อ.นิมิต วุฒิอินทร์ 

เนื่องจากเห็นว่า ขาดข้อมูลที่จะใช้ประกอบการพิจารณาเพ่ือตัดสินใจ และประธานที่ประชุมงดออกเสียง 
มติที่ประชุม 

1. เห็นชอบ การขออนุมัติเงินคงคลัง : โครงการช าระเงินค่าแห่งการงานพร้อมดอกเบี้ย  

ตามค าชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ กรณีการก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมครุศาสตร์ และ

กลุ่มอาคารหอพักนักศึกษาครุศาสตร์ รายละเอียดตามโครงการฯ ที่น าเสนอ 

2. มอบมหาวิทยาลัยจัดท าเอกสารและค าชี้แจงเพ่ิมเติม เพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัย

พิจารณาอนุมัติโครงการฯ ต่อไป และให้น าเสนอ ก.ง.ส. เพ่ือทราบในการประชุม 

ครั้งต่อไป 

4.2 พิจารณาตีความกรณี : โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ผู้ก ากับลูกเสือ 
ขั้นความรู้เบื้องต้น ของภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ คณะครุศาสตร์ 

อ.ปริญญา  ส าราญบ ารุง หัวหน้าภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ น าเสนอที่ประชุมว่า  
ตามที่ภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ คณะครุศาสตร์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ  
ผู้ก ากับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น ประจ าภาคเรียนที่ 1/2562 โดยโครงการนี้มีการเก็บค่าลงทะเบียนจาก
นักศึกษา เพ่ิมขึ้นจาก คนละ 750 บาท เป็น คนละ 1,000 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 
ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การจัดสรรเงินผลประโยชน์ที่เกิดจาก
การด าเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรมของส่วนราชการ ส่วนงานภายใน และหน่วยงานภายใน ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงขอน าเสนอ ก.ง.ส. เพ่ือพิจารณาตีความลักษณะของโครงการ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. นายวิชัย จั่วแจ่มใส ผู้ทรงคุณวุฒิ มีข้อเสนอแนะและข้อซักถามดังนี้ 
 1.1 โครงการนี้เป็นหลักสูตรหนึ่งของภาควิชาใช่หรือไม ่ 
 1.2 นักศึกษาทุกคนจ าเป็นต้องลงเรียนวิชานี้ทุกคนใช่หรือไม่ 
 1.3 ถ้าหากนักศึกษาไม่ได้ลงเรียนวิชานี้ นักศึกษาจะไม่ได้รับเกรด จะเกี่ยวข้องกับคะแนนและ

เกรดของนักศึกษาใช่หรือไม่ 
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 1.4 ถ้าหากเป็นรายวิชาที่นักศึกษาต้องลงเรียนอยู่แล้ว ท าไมต้องมีการเก็บค่าลงทะเบียนเพ่ิม 
 1.5 ท าไมไม่ใช้งบประมาณจากกองทุนคณะครุศาสตร์ 
 1.6 จากกรณีนี้ เห็นว่าทางภาควิชาจ าเป็นต้องจ่ายเงินผลประโยชน์จากการเก็บค่าลงทะเบียน

ให้ทางมหาวิทยาลัย แต่เนื่องจากมีการขอยกเว้น ทางคณะกรรมการเห็นว่าครั้งนี้ให้ยกเว้นการจัดส่งเงิน
ผลประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย และควรมีการจัดท าโครงการให้อยู่ในหลักสูตร กรณีที่จะมีการจัดกิจกรรมใน
ลักษณะนี้ขึ้นอีก จะต้องมีการน าส่งเงินเข้ามหาวิทยาลัยให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของประกาศมหาวิทยาลัย 

2. อ.ดร.ถนัด บุญชัย กรรมการและเลขนุการ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมดังนี ้
2.1 จากประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การจัดสรรเงินผลประโยชน์ที่เกิด

จากการด าเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรมของส่วนราชการ ส่วนงานภายใน และหน่วยงานภายใน ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ข้อที่ 1 การด าเนินโครงการหรือกิจกรรมของส่วนราชการ ส่วนงานภายใน และ
หน่วยงานภายใน ที่มีลักษณะเป็นโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือจัดหารายได้โดยใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่ หรือเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่มีการประยุกต์และการให้บริการโดยการใช้ทรัพย์สิน 
บุคลากร ชื่อเสียงหรือ ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ไปในทางที่ได้มาซึ่งรายได้ ให้จัดสรรเงิน
ผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากโครงการหรือกิจกรรมดังกล่าวแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในทุกกรณี ทั้งที่เป็น
เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เงินรายได้จากค่าลงทะเบียน หรือเงิน
รายได้จากแหล่งอ่ืน และข้อ 6 กรณีท่ีต้องมีการตีความว่าโครงการหรือกิจกรรมใดมีลักษณะตามที่ก าหนดในข้อ 
1 หรือไม ่ให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ น าเสนอ ก.ง.ส. พิจารณาวินิจฉัยเป็นรายกรณีไป 

จากเอกสารบันทึกข้อความที่ภาควิชาน าเสนอ จะเห็นได้ว่าภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ 
มีความเห็นว่าโครงการนี้ไม่น่าจะเข้าข่ายโครงการบริการวิชาการที่จะต้องน าเงินส่วนหนึ่งเข้ามหาวิทยาลัย 
ตามทีป่ระกาศนีก้ าหนด ดังนั้น จึงขอหารือมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาว่าจะมีแนวทางในการด าเนินงานอย่างไร 

2.2 โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรหรือรายวิชา ที่จ าเป็นต้องท า หรือเป็นโครงการที่ท า
หรือไม่ท าก็ได ้เพราะเป็นเจตนาดีของอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการที่ต้องการให้นักศึกษาได้รับประกาศนียบัตร
เกี่ยวกับกิจการลูกเสือ ซึ่งนักศึกษาจะได้รับเมื่อได้ผ่านการอบรมเรียบร้อยแล้ว 

2.3 หลักการจ่ายเงินผลประโยชน์ร้อยละ 80 : 20 นั้นเป็นหลักการของมหาวิทยาลัยที่ทุก
หนว่ยงานจะต้องปฏิบัติตาม เนื่องจากโครงการเกิดข้ึนได้จะต้องใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ใช้บุคลากร
ที่เป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัย รวมไปถึงการใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัย ดังนั้น  การจัดกิจกรรมกรณีที่มีการ
จัดเก็บค่าลงทะเบียนก็จ าเป็นต้องจ่ายเงินผลประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยตามหลักการ แต่เนื่องจากทาง
ภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการเห็นว่าการจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับมหาวิทยาลัยจะเป็นภาระค่าใช้จ่ายให้กับ
นักศึกษาเพ่ิมขึ้น แต่ถ้าหากมองในมุมกลับกัน การที่นักศึกษาระดับปริญญาตรีจะได้รับการอบรมหรือเข้าร่วม
โครงการที่ทางมหาวิทยาลัยจัดให้ซึ่งอยู่นอกเหนือหลักสูตรการศึกษา นักศึกษาจ าเป็นต้องรับภาระในส่วนนี้ 
ดังนั้น จึงมีแนวทางในการจัดเก็บที่เป็นไปได้ 2 รูปแบบ คือ (1) เก็บค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมโครงการ และ 
(2) จัดเก็บรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการศึกษาที่มีการจัดเก็บตั้งแต่การลงทะเบียนเรียน คล้ายกับกรณีหลักสูตร
ของวิทยาลัยนาชาติที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราที่สูงกว่าหลักสูตรโดยทั่วไป  
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2.4 ในภาพรวมโดยหลักการมหาวิทยาลัยมีหลากหลายสาขาวิชาที่ด าเนินการจัดกิจกรรมหรือ
โครงการที่นอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษา ซึ่งบางครั้งไม่เกี่ยวข้องกับรายวิชาใดวิชาหนึ่งโดยตรง ซึ่งแต่ละ
สาขาวิชาจะมีการเก็บเงินจากนักศึกษาเพ่ิมเติมโดยความสมัครใจ ซึ่งการจัดกิจกรรมในลักษณะดังกล่าวก็มี
ปัญหาตามมาเช่นกันเพราะมีการร้องเรียนให้ตรวจสอบความโปร่งใสการรับจ่ายเงิน ดังนั้น เพ่ือให้มีหลักเกณฑ์
ในการปฏิบัติให้เป็นเช่นเดียวกันมหาวิทยาลัยจึงมีการออกประกาศดังกล่าว  

3. ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเห็นว่าโครงการนี้ เป็นโครงการที่ควรบรรจุ 
ในหลักสูตร ไม่น่าจะเก่ียวข้องว่าเป็นโครงการที่เก็บค่าใช้จ่ายร่วมกับการจัดหารายได้  

4. นางอรวรรณ  ชยางกูร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  มีความเห็นว่าถ้าหาก
ย้อนกลับไปดูประกาศ ข้อ 1 ถ้าหากเข้าข่ายจะมี 2 แบบ คือ ใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยหรือหารายได้ คิดว่า
โครงการนี้อาจจะไม่เข้าข่ายกับประกาศนี้ 

5. ผศ.ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มีข้อเสนอแนะดังนี้  
  5.1 ในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอบรมค่ายลูกเสือของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง เช่น 
ส านักงานลูกเสือ ก็จะมีการเรียกเก็บค่าลงทะเบียนหรือค่าธรรมเนียมเป็นส่วนใหญ่ 
  5.2 ในส่วนของภาควิชาพลศึกษาเละนันทนาการ เป็นการจัดกิจกรรมที่เอ้ือประโยชน์ให้กับ
นักศึกษา ถ้าหากจ าเป็นก็ควรอนุญาตให้ใช้สถานที่ 
  5.3 เสนอให้คณะครุศาสตร์จัดท าโครงการเสนองบประมาณให้เป็นงบประมาณประจ าปีของ
ทางคณะครุศาสตร ์

6. ผศ.ดร.สายสมร  สร้อยอินต๊ะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มีข้อเสนอแนะว่า 
การจัดกิจกรรมนี้เป็นประโยชน์กับนักศึกษาอย่างมาก ควรพัฒนาให้บรรจุอยู่ในหลักสูตร เพ่ือให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของรายวิชาที่เรียน หรือวิชาเลือกของทางภาควิชา  

7. อ.นิมิต  วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า มีข้อซักถามดังนี้  
  7.1 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาลูกเสือจ าเป็นจะต้องเข้าอบรม หรือจะต้องผ่านการ
อบรมใช่หรือไม่ ถ้าหากเข้าอบรมจะต้องเสียค่าลงทะเบียนใช่หรือไม่  
  7.2 เห็นด้วยว่าภาควิชาจ าเป็นต้องจ่ายเงินผลประโยชน์จากการเก็บค่าลงทะเบียนให้ทาง
มหาวิทยาลัย แต่เนื่องจากมีการขอยกเว้นทางคณะกรรมการเห็นว่าครั้งนี้ให้ยกเว้นการจัดส่งเงินผลประโยชน์
ให้กับมหาวิทยาลัยและควรมีการจัดท าโครงการให้อยู่ในหลักสูตร กรณีที่จะมีการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้ขึ้น
อีกจะต้องมีการน าส่งเงินเข้ามหาวิทยาลัยให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของประกาศมหาวิทยาลัย 

8. อ.ปริญญา  ส าราญบ ารุง ตอบข้อซักถามของคณะกรรมการ ดังนี้ 
 8.1 โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรของภาควิชา เป็นรายวิชาเลือกของนักศึกษา  

คณะครุศาสตร์ โดยภาควิชาจะบรรจุเป็นวิชาเลือกเสรี ให้กับคณะครุศาสตร์ ซึ่งหลักสูตรในปีการศึกษา 2562 
จะไม่มีวิชานี้เนื่องจากมีการปรับปรุงหลักสูตร โดยหลักการคณะจะให้นักศึกษาภาควิชาพลศึกษาเรียน 
ทั้ง 2 หลักสูตร 
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  8.2 การจัดโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาอยู่แล้ว แต่ที่มีการเก็บค่าลงทะเบียน เนื่องจาก
โครงการนี้มีการจัดซื้อวัสดุค่อนข้างสูง ท าให้งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอจึงจ าเป็นต้องเก็บค่าลงทะเบียนกับ
นักศึกษาเพ่ิมเติมซึ่งโครงการนี้ จัดให้กับนักศึกษาของคณะครุศาสตร์ทุกหลักสูตรไม่เฉพาะภาควิชาพลศึกษาฯ 
  8.3 ตอบข้อซักถามของ อ.นิมิต วุฒฺอินทร์ กรณีที่นักศึกษาที่ลงเรียนรายวิชาที่เกี่ยวกับลูกเสือ 
นักศึกษาจ าเป็นต้องผ่านการอบรม ตามประกาศของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ นักศึกษาจึงจะสามารถเป็น
ครูผู้สอนรายวิชาลูกเสือให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนได้ 

มติที่ประชุม 
1. คณะกรรมการ ก.ง.ส. พิจารณาวินิจฉัยตีความว่า โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการ

ลูกเสือผู้ก ากับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น ของภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ เข้าข่าย

เป็นโครงการหรือกิจกรรมที่มีการประยุกต์และการให้บริการโดยการใช้ทรัพย์สิน บุคลากร 

ชื่อเสียงหรือภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ไปในทางที่ท าให้ได้มาซึ่งรายได้ 

จึงต้องด าเนินการจัดสรรเงินรายได้หรือผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโครงการหรือกิจกรรม

ดังกล่าวแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในทุกกรณี ตามอัตราที่ก าหนดไว้ในประกาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การจัดสรรเงินผลประโยชน์ที่เกิดจากการด าเนินงาน

ตามโครงการหรือกิจกรรมของส่วนราชการ ส่วนงานภายใน และหน่วยงานภายใน ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

2. เห็นชอบให้การจัดโครงการนี้ ส าหรับปีการศึกษา ๒๕๖๒ ยกเว้นไม่ต้องน าส่งเงินรายได้

หรือผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโครงการให้แก่มหาวิทยาลัย เพ่ือประโยชน์ของนักศึกษา 

และยังอยู่ในระหว่างการหาแนวทางที่เหมาะสม ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมในปีการศึกษาต่อไป 

ถ้ายังจัดท าโครงการในลักษณะนี้ จะต้องน าส่งเงินเข้ามหาวิทยาลัยให้ถูกต้องตามที่ก าหนดไว้

ในประกาศของมหาวิทยาลัย 

3. มอบภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ คณะครุศาสตร์ พิจารณาปรับรูปแบบการ

ด าเนินการให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรและจัดเก็บค่าธรรมเนียมรวมอยู่ในค่าธรรมเนียม

การศึกษา ซึ่งจะได้ประมาณการรายรับประจ าปีได้ ส่วนการขอใช้เงินให้เสนอขอตั้ง

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามปกติ หรืออาจจะพิจารณารูปแบบการด าเนินการ

โครงการตามวิธีการอ่ืนใดที่เห็นสมควร 
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4.3 ขอปรับลดอัตราการจัดสรรเงินให้กับกองทุนมหาวิทยาลัยและกองทุนคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี กรณีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นที่ปรึกษาโครงการศึกษา วิเคราะห์ และติดตาม 
ประเมินผลการถ่ายโอนภารกิจน้ าบาดาลของกรมทรัพยากรน้ าบาดาลไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ผศ.สุรศักดิ์  นุ่มมีศรี  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี น าเสนอที่ประชุมว่าตามที่ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับงบประมาณจากกรมทรัพยากรน้ า จากการเป็นที่ปรึกษาเพ่ือด าเนิน
โครงการศึกษา วิเคราะห์ และติดตามประเมินผลการถ่ายโอนภารกิจน้ าบาดาลของกรมทรัพยากรน้ าบาดาล  
ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพ้ืนที่จังหวัดน าร่อง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเงิน 2 ,950,000 บาท  
โดยโครงการนี้มีการจ้างที่ปรึกษาได้ก าหนดค่าด าเนินการของมหาวิทยาลัย ไว้ที่ร้อยละ 10  นั้น  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอน าส่งเงินผลประโยชน์เข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในอัตราต่ ากว่า
ร้อยละ 10 จึงน าเสนอ ก.ง.ส. เพ่ือพิจารณา 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบ การขอปรับลดอัตราการจัดสรรเงินให้กับกองทุนมหาวิทยาลัยและกองทุนคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรณีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นที่ปรึกษาโครงการศึกษา วิเคราะห์ และ
ติดตามประเมินผลการถ่ายโอนภารกิจน้ าบาดาลของกรมทรัพยากรน้ าบาดาลไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
ให้จัดสรรให้กองทุนมหาวิทยาลัย ร้อยละ 5 และกองทุนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโยโลยี ร้อยละ 5 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ  

5.1 รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เช่าอาคาร A ศูนย์แม่สา 
ผศ.พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบว่า ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 28 (3) การให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ ตามที่ส านักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการเกี่ยวกับการให้
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เช่าอาคาร A ศูนย์แม่สา นั้นส านักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน  
จึงรายงานผลการด าเนินการให้มหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

 
ที่ประชุม มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1.  ผศ.พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี น าเสนอที่ประชุมเพ่ิมเติม เนื่องจากส านักงานศึกษาธิการ

จังหวัดเชียงใหม่  ได้ท าสัญญากับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เ พ่ือเช่าอาคาร A ศูนย์แม่สา  
แต่เนื่องจาก อาคารดังกล่าวเกิดการรั่วซึมเวลามีฝนตก จึงท าใหส้ านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เช่าตึก B 
พร้อมขอใช้พื้นที่จอดรถและห้องน้ าภายนอกอาคารเพ่ิมเติม โดยขอเช่าเดือนละ 50,000 บาท 

2. อ.นิมิต  วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าสอบถามว่าอาคาร B  
มีพ้ืนที่กี่ตารางเมตร มีการให้เช่าตามระเบียบหรือไม่ (ตารางเมตรละ 5 บาท)   
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3. ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
3.1 ควรท าสัญญาให้รอบคอบ และหาข้อมูลกรณีมหาวิทยาลัยสร้างอาคารบนพ้ืนที่ของ

กรมธนารักษ์ มหาวิทยาลัยสามารถเก็บค่าเช่าและน าเงินในส่วนนี้เข้าเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยได้จริง  
ใช่หรือไม่  

3.2 การเช่าอาคารตามสัญญานี้  มหาวิทยาลัยสามารถยกเลิกสัญญาทันที ถ้าหาก
มหาวิทยาลัยจะใช้พื้นที่ ใช่หรือไม่  

3.3 อาคารนี้มีต้นทุนในการก่อสร้าง ควรมีหมายเหตุประกอบท้ายสัญญาให้ชัดเจน เช่น 
อาคารที่ให้เช่ามีพ้ืนที่เท่าไร ตรวจสอบว่ามีตรงไหนช ารุด หรือข้อพกพร่องบ้าง ถ้าหากผู้เช่ายกเลิกสัญญา/  
หมดสัญญาแล้วควรตรวจสอบให้ละเอียดว่ามีความเสียหายเพิ่มเติมหรือไม่ 

4. ผศ.ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 4.1 จากวัตถุประสงค์ของการสร้างอาคารของมหาวิทยาลัยเพ่ือเป็นการจัดการศึกษาให้กับ  

แต่ละคณะเพ่ือให้นักศึกษาได้ใช้ประโยชน์ หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าใช้ แต่นี่เป็นการให้หน่วยงาน
ภายนอกเข้ามาใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเกรงว่าจะผิดวัตถุประสงค์ของการสร้างอาคารหรือไม่ 

 4.2 การบ ารุงรักษาควรมีเงื่อนไขในสัญญาด้วย  

5. อ. ดร.ถนัด บุญชัย กรรมการและเลขนุการ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม่เป็นส่วนราชการ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ส่วนราชการจ่ายค่าเช่าได้ไม่เกิน 50,000 บาทต่อปี  
มหาวิทยาลัยอนุญาตให้เช่าและได้รับค่าเช่าตามวงเงินสูงสุดที่ระเบียบราชการก าหนดไว้แล้ว  

มติที่ประชุม 
รับทราบ  

5.2 รายงานการรับจ่ายเงินของโครงการจ าหน่ายน้ าดื่ม CMRUประจ าเดือน พฤษภาคม – 
มิถุนายน พ.ศ. 2562 

ผศ.พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบว่า  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 43 ให้ส่วนราชการหรือ
ส่วนงานภายในผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นผู้รับผิดชอบท ารายงานการเงินโดยแสดงให้เห็นผลการด าเนินงานและ
ฐานะทางการเงินให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ให้ผู้รับผิดชอบตามวรรคหนึ่ง
จัดท ารายงานการรับจ่ายเงินตามที่ ก.ง.ส. ก าหนด เสนอ ก.ง.ส. ทุกเดือนภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป  

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดท ารายงานงบการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายงานการรับ
จ่ายเงินของโครงการจ าหน่ายน้ าดื่ม CMRUประจ าเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน พ.ศ. 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว  
จึงน าเสนอคณะกรรมการ ก.ง.ส. เพ่ือทราบ 

มติที่ประชุม 
รับทราบ  
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5.3 รายงานการรับจ่ายเงินของโครงการร้าน CMRU SHOP (CMRU – OUTLET & 
GALLERY) ประจ าเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน พ.ศ. 2562 

ผศ.พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบว่า  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 43 ให้ส่วนราชการหรือ
ส่วนงานภายในผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นผู้รับผิดชอบท ารายงานการเงินโดยแสดงให้เห็นผลการด าเนินงานและ
ฐานะทางการเงินให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ให้ผู้รับผิดชอบตามวรรคหนึ่ง 
จัดท ารายงานการรับจ่ายเงินตามที่ ก.ง.ส. ก าหนด เสนอ ก.ง.ส. ทุกเดือนภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป  

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดท ารายงานงบการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายงานการรับ
จ่ายเงินของของโครงการร้าน CMRU SHOP (CMRU – OUTLET & GALLERY) ประจ าเดือน พฤษภาคม – 
มิถุนายน พ.ศ. 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงน าเสนอคณะกรรมการ ก.ง.ส. เพ่ือทราบ 

มติที่ประชุม 
รับทราบ  

5.4  รายงานการเงินไตรมาสที่ 1 ไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2562  
(วันที ่1 ตุลาคม 2561– วันที ่31 ธันวาคม 2561) 
รายงานการเงินไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 

(วันที ่1 มกราคม 2562 – วันที ่31 มีนาคม 2562) 
รายงานการเงินไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 

(วันที ่1 เมษายน 2562 – วันที ่31 มิถุนายน 2562) 

นางสุนี   พนันตา ผู้อ านวยการกองคลัง น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบว่า ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2559  
ข้อ 75 (2) ให้กองคลังจัดท ารายงานการเงินเป็นรายไตรมาส เสนอต่ออธิการบดีภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้น
ไตรมาสนั้น บัดนี้ กองคลัง ส านักงานอธิการบดี ได้จัดท ารายงานการเงินไตรมาสที่  1 ปีงบประมาณ 2562 
(วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – วันที่ 31 ธันวาคม 2561) รายงานการเงินไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 (วันที่ 1 
มกราคม 2562 – วันที่ 31 มีนาคม 2562) และรายงานการเงินไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 (วันที่ 1 
เมษายน 2562 – วันที่ 31 มิถุนายน 2562) ซึ่งประกอบด้วย  

1.  งบทดลองไตรมาสที่ 1 ไตรมาส 2 และไตรมาส 3 
2.  งบรายได้และค่าใช้จ่ายไตรมาสที่ 1 ไตรมาส 2 และไตรมาส 3 
บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดท ารายงานการเงินไตรมาสที่ 1 ไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 

2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงน าเสนอคณะกรรมการ ก.ง.ส. เพ่ือทราบ 

มติที่ประชุม 
รับทราบ   



 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. คร้ังที่ 3/2562  วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562 

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืน ๆ 

6.1 ก าหนดการประชุม ก.ง.ส. ครั้งต่อไป   
เลขานุการ ก.ง.ส. แจ้งก าหนดการประชุม ก.ง.ส. ครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ 4/2562 วันอังคาร  

ที ่3 กันยายน  2562  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ  

มติที่ประชุม 
รับทราบ ก าหนดประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 4/2562 วันอังคาร ที ่3 กันยายน  2562 เวลา 10.00 น.  

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ  

เลิกประชุมเวลา  12.15  น. 

ลงชื่อ                      ลงชื่อ          
              ณัฐชา  นวลค ามา                                ประไพ  ปรีชา  
          (นางสาวณัฐชา  นวลค ามา)                            (นางประไพ  ปรีชา)  
         ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม                 รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
                ผู้ช่วยเลขานุการ 

     ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

                ลงชื่อ               

                 ถนัด  บุญชัย 
          (อาจารย์ ดร. ถนัด  บุญชัย) 

       รองอธิการบดี 
   กรรมการและเลขานุการ        

       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


